

ข่าวเลขที่ 53

7 มิถุนายน 2557

พาณิชย์เร่งลดภาระค่าครองชีพประชาชน แก้ไขปัญหาราคาเนื้อสุกร

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 กระทรวงพาณิชย์จึงได้ขอความร่วมมือกลุ่มสมาคมผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ในการตรึงราคาสินค้าเป็นเวลา 6 เดือน จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 รวมทั้ง หารือห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีศูนย์อาหารและมีสาขาจำนวน 306 แห่งทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือลดราคาเมนูพิเศษในศูนย์อาหาร (Food Court) จำนวน 10 รายการ ราคาจาน/ชามละ 35 - 40 บาท และไม่ขึ้นราคาอาหารจานเดียวเมนูอื่นๆ ทั้งหมดด้วยเป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 ดังนั้น เพื่อให้ภาคเอกชนแบกรับภาระด้านต้นทุน วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อาจปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเนื้อสุกร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้เชิญกรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดชลบุรี และผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญ รวมทั้งตลาดสดในความดูแลของกรมการค้าภายใน ประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาด้านปริมาณและราคา

จากการหารือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สหกรณ์ และผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ ยินดีให้ความร่วมมือในการปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มลงให้สอดคล้องกับราคาแนะนำของกรมการค้าภายใน โดยราคาที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นภาคที่มีราคาสูงกว่าภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ราคาสุกรมีชีวิตที่ปรับสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เกิดจากภาวะผลผลิตขาดช่วง ปริมาณสุกรในระบบมีจำนวนลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8 จากการลดปริมาณการเลี้ยง เนื่องจากผู้เลี้ยงขาดทุนในปี 2555 รวมทั้ง ประสบปัญหาในการเลี้ยง ทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัด และโรคระบาดในสุกร การปรับลดราคาจึงต้องใช้เวลาในการทยอยปรับราคาลง เพื่อมิให้กระทบกับกลไกตลาด จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิตการตลาดในระยะยาว

นอกจากนี้ ตลาดสดยังยินดีให้ความร่วมมือในการประสานผู้ค้าให้จำหน่ายเนื้อสุกรในราคาที่สอดคล้องกับราคาแนะนำของกรมการค้าภายใน โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยินดีประสานผู้เลี้ยงสุกรให้ขายตรงกับเชิงในราคาที่เป็นธรรม และหากราคาสุกรยังไม่ปรับลดลง กรมการค้าภายในจะได้จัดจำหน่ายเนื้อสุกรโดยตรงต่อผู้บริโภค โดยขอความร่วมมือจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รวมทั้งขอความร่วมมือจากห้างค้าส่งค้าปลีก ให้จัดโปรโมชั่นจำหน่ายเนื้อสุกรในราคาพิเศษอีกทางหนึ่งด้วย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรมปศุสัตว์จะเร่งนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) พิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างการผลิตให้มีปริมาณสุกรมีชีวิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ตลอดจนผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูป และธุรกิจต่อเนื่องอื่นต่อไป พร้อมทั้งยังได้กำชับให้กรมการค้าภายในติดตามตรวจสอบราคาสุกรอย่างใกล้ชิด หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดที่ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกร สูงขึ้นเกินควร กรมจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด